



5 ปากกาที่คุณควรค่าแก่การให้เป็นของขวัญ

By

Kawiss

-

October 23, 2019

การจะบอกความรู้สึกในใจให้ใครสักคนได้รู้นั้น สามารถบอกผ่านของขวัญที่เราให้ได้ เพียงเลือกของขวัญที่ตรงกับความรู้สึกของเรา ก็ทำให้ผู้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เรามีให้ แต่สำหรับใครที่ต้องการให้กำลังใจใครสักคนคงต้องซื้อปากกาให้เป็นของขวัญ

ปากกาถือว่าเป็นของขวัญที่สามารถสื่อความหมายในการให้กำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะ เป็นสัญลักษณ์ของการทำงาน อีกทั้งยังหมายถึงความสำเร็จ และคนที่ใช้ปากกาดีๆสักแท่งเช่นลงนามได้ก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง รวมถึงยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจ เพราะผู้ที่สามารถใช้ปากกา เขียนเซ็นคำสั่งได้จะต้องมีอำนาจในตัว การให้ปากกาจึงถือเป็นการอวยพรให้เลื่อนยศมีอำนาจ

วันนี้เราเลยจะพาคูณมารู้จักกับ 5 ปากกาที่ควรค่ากับการให้เป็นของขวัญว่าจะมีชื่อไหนกันบ้าง



#LAMY

LAMY คือ ปากกาสัญชาติเยอรมนี ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานถึง 89 ปี โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของยี่ห้อนี้คงหนีไม่พ้น LAMY safari ปากกาหมึกซึมรุ่นเก่าแก่ของ LAMY ที่มีมานานถึง 39 ปี ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย บวกกับรูปทรงคลิปหนีบที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้โดดเด่นเหนือกาลเวลาเมื่อหนีบอยู่บนกระเป๋าเสื้อของคุณ

โดยล่าสุด LAMY ได้ออกรุ่นพิเศษอย่าง The LAMY safari pastel ปากกาที่ทันสมัยเหนือกาลเวลา โดยมีหลากหลายสีให้เลือก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อเป็นของขวัญให้คนพิเศษไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิง หรือ คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ทั้งนั้น

ราคา : 700 – 800 บาท ต่อค้ำ

สถานที่จัดจำหน่าย : B2S , LAMY pop up shop , DKSH ประเทศไทย , ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป



#Parker

Parker ถือเป็นปากกาแห่งประวัติศาสตร์โลกที่มีมานานถึง 131 ปี โดยมีผู้นำระดับโลกอย่าง คิม จอง อึน ใช้ในการเซ็นสัญญาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเยือนสิงคโปร์ของทั้งคู่ ซึ่งรุ่นนั้นก็คือ Parker urban muted black gold ปากกาที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายด้วยการใช้สีดำตัดกับทอง ตัวปากกามีลักษณะโค้งมนที่เข้าต่อการเขียนแบบ ส่วนหัวปากกาจะเป็นแบบลูกกลิ้ง ทำให้เขียนง่ายสบายมือ ปากกาแบบนี้จึงเหมาะที่จะเป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าประทับใจให้กับคนที่คุณรัก

ราคา : 1,900 บาท ต่อตัว

สถานที่จัดจำหน่าย : ร้านเครื่องเขียน , ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป , Newell Rubbermaid



#Sailor

ถ้าใครที่กำลังมองหาปากกาหมึกซึมดีๆ เป็นของขวัญให้กับคนพิเศษสักแท่ง คงหนีไม่พ้นอีกหนึ่งแบรนด์ปากกาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น อย่าง Sailor ที่มีมานานถึง 108 ปี ซึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้และถือว่าเขียนสะสมปากกาทุกคนต้องมีคือ sailor 1911 standard หนึ่งในตระกูล 1911 Series

เริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อ 30 กว่าปีก่อน มาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะงงว่าไม่ได้ผลิตในปี 1911 หรือ ? คำตอบก็คือที่ตั้งชื่อเป็น sailor 1911 standard ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ปีที่ก่อตั้งบริษัท อีกทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นปากกากระดับฟ้าประทาน เหมาะกับการใช้งาน เขียนลื่น เขียนนุ่ม ขนาดเส้นกำลังพอดี

ราคา : 6,800 บาท ต่อค้ำ (รุ่น standard)

สถานที่จัดจำหน่าย : ร้านเครื่องเขียน , ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป , เพจ [Sailor & Daks Thailand](#) , บริษัท Capital Good Rich



#Montblanc

Montblanc คือ แบรินด์ปากกาหรือจากเยอรมนี ที่มีมานานถึง 113 ปี โดยปากกาแบรนด์นี้ถือเป็นที่ผ่านมือบุคคลสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา หรือ คิวินเอลิซาเบธที่ 2 ก็ต่างใช้ในการเซ็นเอกสารสำคัญกันทั้งนั้น Montblanc จึงปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง

วันนี้เราเลยขอเสนอเจ้า Montblanc meisterstück classique ปากกา รุ่นนี้เนื่องจาก Montblanc แต่ยังคงดีไซน์อัน เป็นเอกลักษณ์ พร้อมการใช้งานที่สะดวก ที่รองรับการใช้หมึกหลอด แถมยังน้ำหนักเบาอีกด้วย ปากกา รุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับซื้อให้คนพิเศษ เพื่อเป็น ตัวแทนของความสำเร็จ และความมีอำนาจ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

ราคา : 18,000 บาท ต่อค้ำ (แล้วแต่สีและรุ่นที่ผลิต)

สถานที่จัดจำหน่าย : ร้าน Montblanc , DKSH ประเทศไทย



#Sailorkingofpen

หลังจากที่พูดถึง Sailor 1911 standard ไปกันแล้ว คงจะอดไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง Sailor king of pen ปากกาหมึกซึม ตัวท็อปสุดของค่าย ที่ทำให้นักสะสมปากกาทั่วโลกต่างต้องการ เนื่องจากหัวของปากการุ่นนี้ทำจากทองคำ 21 กระรัต ทำให้ผู้เขียนรู้สึกถึงความนุ่มนวล เวลาจดหัวปากกาลงไปในกระดาษ ซึ่งความนุ่มนวลในการเขียนนี้ทำให้ Sailor king of pen แตกต่างจากปากกาด้ามอื่นๆ อย่างชัดเจน

แต่ถ้าใครที่ต้องการซื้อปากการุ่นนี้เป็นของขวัญให้คนพิเศษ คงต้องบอกว่าราคาตัวของมันค่อนข้างแพงมาก แต่เมื่อเทียบกับปากกาทั่วไปก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว

ราคา : 30,000 บาท ต่อด้าม (แล้วแต่สีและรุ่นที่ผลิต)